

มติการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ของบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า รายละเอียดบางรายการไม่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย คือ อาคารที่มีสำนักงานและห้องปฏิบัติการ รวมอยู่ในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้ บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด แยกรายการเฉพาะส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน และได้มีมติ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานบริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด ดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๒. รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดมีความสกปรกค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากการเจือจางและการบำบัดทางชีวภาพในแนวท่อของระบบรวบรวม อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อไม่ให้น้ำเสียจากชุมชนระบายลงสู่ลำตะคองโดยตรง นอกจากนี้ มีความเห็นว่าการให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด้วย

ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในการพิจารณาโครงการที่เสนอเข้าสู่การประชุม ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในรายละเอียดของโครงการอย่างรอบคอบ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยไม่มีอนุกรรมการฯ ทานใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ความเห็นที่ประชุม

ประธานอนุกรรมการถ่วงดุลโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ควรมีวิธีการในการตรวจสอบว่า โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจะไม่ซ้ำซ้อนกับแหล่งงบประมาณอื่น

มติที่ประชุม

รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการจัดการมูลฝอยของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นชอบ และนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการสัมปทวนร่วมใจลดขยะชุมชน ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความเห็นที่ประชุม

โครงการสัมปทวนร่วมใจลดขยะชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ยังมีรายละเอียดของโครงการที่ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสมหลายประเด็น ดังนี้

๑. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของขยะในแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนจัดการขยะในพื้นที่

๒. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนแบบพึ่งตนเอง โดยงบประมาณส่วนใหญ่เน้นเรื่องค่าปรับพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการก่อสร้างโรงเรือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินจำเป็น ประกอบกับไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และนำไปปฏิบัติหลังจากผ่านการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ รวมทั้ง ความไม่ชัดเจนของแนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต นอกจากนี้ ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะและประสบผลสำเร็จแล้ว ก็สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน

๓. ไม่มีความชัดเจนของแนวคิดการอบรมหลักสูตร CBM ที่นำไปสู่การปฏิบัติ

๔. งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมบางรายการสูงเกินความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าจ้างปฏิบัติงานของผู้ช่วยคณะทำงานโครงการ เป็นต้น

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวนยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เน้นให้ผู้แทนชุมชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเป็นหลัก

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการสัมปทวนร่วมใจลดขยะชุมชน ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๔.๒ โครงการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดำเนินการโดย โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความเห็นที่ประชุม

เนื่องจากโรงเรียนวัดบ้านเสม็ด ยังขาดรายละเอียดของข้อเสนอโครงการที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนตามคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้น จึงไม่เห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการ

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ของโรงเรียนวัดบ้านเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโดย โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด วงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๔.๓ โครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ ดำเนินการโดย โรงเรียนบ้านสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นที่ประชุม

๑. เนื่องจากโรงเรียนบ้านสังเม็ก ยังขาดรายละเอียดของข้อเสนอโครงการที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนตามคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้น จึงไม่เห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการ

๒. กองทุนสิ่งแวดล้อมไม่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเตาเผาขยะ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านสังเม็กควรเน้นกิจกรรมการคัดแยกและจัดการขยะภายในโรงเรียน และการนำขยะไปใช้ประโยชน์

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบกับการสนับสนุนโครงการโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ ของโรงเรียนบ้านสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านสังเม็ก วงเงิน ๑๕๑,๖๐๐ บาท ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการยกร่างชุดโครงการ สำหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ครอบคลุมขยะทั้ง ๔ ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป รวมทั้ง การดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบโรงเรียน และร้านค้าภายในโรงเรียน ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบกับแนวคิดการยกร่างชุดโครงการสำหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน เพื่อดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายในโรงเรียน

๒. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป (๗/๒๕๖๐) ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุม รับทราบ

๓. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้เสนอแนวคิดการการรณรงค์คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งและกำจัดไม่ถูกวิธี โดยเสนอให้กองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาและหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อหาแนวทางสำหรับการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่มือถือ หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการรวบรวมนำส่งให้หน่วยงานหรือบริษัทที่รับกำจัดต่อไป ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชาติ เจียมไชยศรี) ได้เสนอว่า หากมีการกำหนดแนวทางการรณรงค์คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว อาจจะนำเสนอประเด็นดังกล่าวและขอความร่วมมือไปยังการประชุมของอธิการบดี ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งน่าจะเห็นด้วยและ

รับแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบัติ เนื่องจากเป็นเรื่องด่วนของประเทศ และอาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างให้ความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพร้อมจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอยู่แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๔. ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ได้ให้ผู้แทนกรมอนามัย ให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการกำจัดสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้แทนกรมอนามัยได้ให้ข้อมูลว่า การจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล แต่ปัญหาในปัจจุบัน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณสำหรับการลงทุนก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล จึงทำให้สิ่งปฏิกูลถูกไปนำทิ้งเรี่ยราดตามแหล่งน้ำสาธารณะหรือที่รกร้างว่างเปล่า โดยไม่ผ่านการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ผลกระทบที่ตามมาคือ เกิดปัญหามลพิษและมีไข้พยาธิตามแหล่งน้ำ และแพร่กระจายเข้าสู่สัตว์น้ำ เมื่อคนนำไปบริโภคก็ทำให้เกิดเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับหรือโรคมะเร็งในตับ และมีผลต่อการเสียชีวิตของประชาชนมากขึ้น ซึ่งพบได้มากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ ผู้แทนกรมอนามัยได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่นาร่อง ๒๙ จังหวัด ในลักษณะชุดโครงการหรือผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยใช้แบบถังหมักกำจัดสิ่งปฏิกูลของกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกแบบการหมักไว้ ๒๘ วัน ซึ่งเป็นการแยกเอากากและน้ำ โดยกากจะถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือพลังงาน ขนาดของถังหมัก อาทิ ขนาด ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๔๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณการก่อสร้างประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันถึงผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ กรมอนามัยหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่นาร่อง ๕ - ๑๐ แห่ง ก่อน เนื่องจากประเด็นนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างถูกต้องในปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ